

VIỆC TRONG NƯỚC

HUẾ
 Chết đuối hay tự tử ?
 Ngày 6 giờ sáng 19 Aout này, L. B. B. và trưởng ban do Thừa phủ, đương chức thuộc địa cuối đẹp của chiếc thuyền, thành lập một đội săn đàn bà dượt 30 loài chết trôi tấp tểi bên trước bến vực Huế.
 Khi lên đi báo tự hương phương Phố mình, trích quan số tại và ông Cẩm đến khám xét.
 Khi 6 giờ hơn, nhà chức trách đến nơi, cho một thầy ty lên khám nghiệm, thấy một cái áo lót và một cái quần vải đen, trong quần có một cái gương soi, cái gương gì khác nữa, cũng không thương tích gì đáng ngại. Chưa rõ được tên họ quá quần người học sinh lý.
 Quan trấn đã sơ lý hương ở tại chỗ chết và tốt cho xem xét đi đi.
 P. V.

THỪA - THIÊN

DAN KIỆN LÝ TRƯỞNG
 Ông B. I. lý trưởng làng Phước Thanh, tỉnh Nghệ An, huyện Phố Hương, đã 5 năm nay làm nhiệm vụ theo hiệp lương dân.
 Dân làng lý không thể cái để bị xử cách để họ, sắc thuế, hào, binh và dân hơn có người, đồng lý chỉ một bàn cờ, lý quyền cho ông Trần-Việt, Trần-Thiên Kiên lý Đại tại huyện.
 Ông này làm 2 tuần, mà chưa thấy quan đời hỏi, nên nghe dân làng kêu gọi với quan Phủ Đồn và quan Sở Thừa Thiên.
 P. V.

NGHỆ-AN

Dịch trâu !
 Từ đầu tháng 7 tới nay, ở làng Trại, tỉnh Nghệ An, huyện Nghĩa Đàn, phát bệnh dịch trâu, trong 3 ngày mà chết mất 6 con, còn những con hiện đang bệnh.
 Chứng này, trước hết thấy trâu ngho ngời rồi chảy nước mắt trong, con thì đi trước, con thì không, vài hôm sau thì sốt một số có mánh, ghén đỏ ra dây con mắt, bỏ cỏ không ăn, rồi chết, có đôi con nhẹ thì đỡ thuốc vật cũng lành được.
 Năm mùng 5 tháng 7 (18-8-37), dân ở tại xã Trại quan Huyện và Tòa Đại lý, có phái lính về kiểm sát cửa rấn, không cho trâu ra đi; đến chiều mùng 5 (18-8-37) lại thấy quan Đồn phủ Quy Định ở lỵ ruộng khám lừa lừa, nhưng cũng chưa thấy quan Tỉnh lý tới kiểm sát.
 Dân cầu trông mong lắm.
 Dân quê

Lại bắt bỏ lưng tung về vụ kiện lý trưởng những làm của ông
 Dân làng Thanh Sơn (Quyển Lưu), vì kiện lý trưởng những tiền tiền công, đã bị bắt mấy người; hôm 11 Aout lại thấy bắt Nguyễn-Vân-Da, Trần-Vân-Lực, Nguyễn-Vân, và Liễu. Lại có hai người ở làng Văn Thái (cạnh làng Thanh Sơn) là Nguyễn-Vân-Da và Nguyễn-Vân-Mai cũng bị bắt. Nghe nói hai người này, vì có trước có cái án tiền công, mà nay lại bị bắt gần làng Thanh Sơn nên bị bắt.
 Dân nguyện
 (Xem qua trang 3 số 1)

MỘT TRƯỜNG TƯ LỚN NHẤT MIỀN NAM RUNG - KÝ MỘT NGHĨA THỰC CỦA TRẺ EM NGHÈO ẤY LÀ : CẢM - BÀN

Đường Jules Ferry HOC HIỆU QUINHON
Có đủ các bạn : Tiểu học - Cao-dẳng tiểu học
 Trường thành lập để làm nôm, có cơ sở nhân bản.
 - có một ban giám đốc rất tận tâm đã thực hiện trong nghề giáo huấn trẻ em.
 - có một phòng đồ thư rất đầy đủ trên 1000 quyển sách (Pháp văn, Quốc văn, Anh văn v.v.)
 - giờ học rất nghiêm ngặt.
 Những phụ huynh nào con em học CẢM-NÀN thì phải lo gì chúng học chơi mà học, vì trường sẽ bắt các cháu trình người một và tháng nào cũng có Bulletin mensuel và Relevé des absences
 Gửi về nhà để cho các phụ-huynh xa gần rõ học lực hạnh kiểm và những ngày nghỉ học con em ở trường.
THI CẤP HỌC BỔNG Cuộc thi này bắt đầu trường tổ chức từ năm nay, năm nào cũng có tới 40-50 người. Kỳ thi cấp tới đây sẽ định vào ngày : 1er Octobre 1937. Phải nộp đơn trước ngày 28 Septembre. Muốn biết thủ-lộ hoặc hỏi thêm chi tiết, xin gọi : M. LAM-TÔ-BÔNG Institution CẢM-BÀN - Quinhon



Học sinh xin vào học trường «HỒ-ĐẮC-HÀM» nên để ý :

Dĩ trường tiếp nhận rất nhiều đơn xin vào học trong (INTERNES), Ban trường xin ba câu cho phụ-huynh học-sinh biết rằng :

- 1- Hệ số nay Kỳ-túc xá (Internat) của bồn trường đã hết chỗ rồi; bắt đầu ngày nay bồn trường chỉ nhận học trò ngoài (externes) nữa mà thôi ;
- 2- Học-sinh nào đã gửi thư gửi chỗ ở trong, hãy làm đơn (theo kiểu trong cuốn Điều-lệ), gửi gấp về, để nhà trường sắp đặt ;
- 3- Người nào đã nộp đơn xin vào học trong (internes), rồi, mà đến kỳ hạn 5 Septembre không nhập trường và cũng không gửi thư về nói trước, bồn trường sẽ coi như là không xin vào học trong nữa ;
- 4- Muốn giúp học sinh ở xa mà không thể học trong được, lại không có nhà quen ở Hộ cho tiện việc học ngoài, bồn trường sẽ tìm và chỉ giúp nhà gần trường có đủ điều kiện để gửi học sinh ở học. Hãy viết thư về ngay để trường lo liệu.

Xin nhắc lại : ngày khai giảng là ngày thứ hai 30 AOUT 1937. Huế, ngày 14 Aout 1937
 Trường «HỒ-ĐẮC-HÀM» bá cáo

CẦN DỪNG nhận người đi ra ngoài để họ theo học sinh đi học trường «HỒ-ĐẮC-HÀM». Xin cho biết gửi để thương lượng.

Quốc-phòng...

(Tiếp theo trang 1)
 cần vì dự trong cách Hán-thị, cũng cho các nhà đại chính trị đương cuộc suy xét :
 « Có người khách vào nhà nó, thấy lò nấu bếp xây cái cửa ống khói thẳng lên, trên có chốt đóng củi..., bảo người chủ nhà rằng ; nên xây cái cửa lò bếp xiên theo đường cong và dơi đóng củi kia sang nơi khác ; không thế, sẽ có hỏa hoạn » (曲突徙薪).
 Như người chủ có lòng lo xa, nghe theo lời của người khách mà xây lò lại, dơi củi đi, thì nhà tổn công khổ nhọc bao nhiêu, lại tránh được mỗi họa rùi ro sau này. Nhưng người chủ không lấy làm đau, cứ để nguyên vậy. Không học lấy, quả nhiên ngọn lửa bắt lên đồng củi, tung ra trên cháy toí láng xóm xóm đèn chưa, kẻ cháy da, người phỏng trần, mới chữa đẹp được ngọn lửa. Tuy chữa được, nhưng hao tổn và khổ nhọc không ít.
 Người chủ cảm ơn mấy người chữa lửa, mới giết trâu mua rượu làm tiệc để đãi kẻ có công khổ nhọc ấy. Bao nhiêu người chạy ra phỏng trần (曲突徙薪) đến được mới lên bàn trên làm người khách sang, mà không hề nhắc đến cái người bay cách « xây lò dơi củi » kia.

Nhân thế, người ta có câu ca :

« Xây lò dơi củi rõ không ơn, Cháy da phỏng trần khách sang hơn ».
 (曲突徙薪無恩報, 焦頭爛額為上客).
 Theo cái thuyết trên, dơi đến ngày hiềm tượng đến nơi mà xông pha trong rừng lên mỗi đợt để bảo vệ đất nước, sự hy sanh kỳ vẫn khó nhọc và có công to ; song trước cơn nguy hiểm chưa đến, trở bị châu đáo, làm cho nội lực sung thiếm, dơi xứ Đông-dương này vào nơi chắc chắn, kết cái giấy Pháp-Nam liên lạc cho thật bền chặt... thì ngày nay chính là ngày cần sắp đặt dự phòng. Mà theo cái thuyết dự phòng (1), thì bản « Điều-trăn » của cụ Phan-châu-Trình và bản « Pháp-Việt » về huấn chánh kiến thức của cụ Phan-bội-Châu, chính là cái thuyết « xây lò dơi củi » vậy. Nhà nước có lưu ý chăng ?
 (1) Kỳ giá công tác đang chờ y kiến bản xã thuyết Đảng số T. Đ. v. n. r. l.

Buôn bán

Chỉ nên buôn các thứ hàng đã có tiếng nhiều và chắc chắn bán chạy.
NHU :
 DẦU KHUYNH - DIỆP
 KẸO KHUYNH - DIỆP
 DẦU BA - CỎ
 KÌ-NINH NHÀ - NƯỚC
 KEM VÀ PHẤN TOKALON
 THUỐC ĐÁNH RĂNG
 ROSEMAIL
 CÁC THỨ THUỐC HIỆU
 NHANH-MAI V.V...
 Mua buôn, làm đại-lý, hỏi lại :
HIỆU VIÊN - ĐỀ
 Ở BỐN-NGỰ-HUẾ

PHỤ - XUÂN HOC - HIỆU

Đường Gia - Hội - HUẾ - Lập từ năm 1931
 Hiệu-trưởng : CAO - VĂN - CHIỀU
 Khai-giảng : Từ hai 30 Aout 1937 - Thi học bổng : Thứ năm 16 Septembre
KẾT QUẢ CÁC KỶ THI
 Tiểu-học Pháp-Việt : Năm 1937 : 40 % (38 tr.)
 Tô-địch nghiệp Inaon-anung : Năm 1935 : 10 % (đơn 8 - 1936 : 18 cá và 2 kỳ) 1937 : 6 % (kỳ đầu).
 Lê-Vin-Chau, Trương-Vân-Lãng, Lương-Nhiên, Nguyễn-Phúc, Nguyễn-Tăng-Sang, Trương-Văn-Tấn.
 (Còn 20 người được về địa phương) Lê-Lợi, Thái-Tiến-Phạm, Ông-Thượng.
 Văn trường Inaon-anung Khuyến-thị (Lớp Nhất-niên) : 20 % (đơn 22 tr.)
TRONG NĂM 1936-37 ĐÃ CÓ : 2 lớp Dụ Huê-siôn, 2 lớp Dụ Huê-siôn 2 lớp Tam-niên, 2 lớp Tam-niên 2 lớp Tam-niên.
 Học sinh, chỉ có 500 trường là đã có các lớp về ban Cao-dẳng Tiểu-học.
 Ưu khai-giảng, để mở thêm ban Tam-lĩ.

MỘT TƯ THỰC LỚN ĐẦU TIÊN Ở HUẾ DO MỘT ĐOÀN THÈ GIÁO VIÊN TĐ CHỨC TỪ 1936 :

THUẬN-HÓA-HOC-HIỆU

Hiệu trưởng : Tôn-quang-Philé
 Thủ quy : Trần-hữu-Duẩn
 Dãy 12 GIAN - Đường DAYOT - gần sân VẬN - ĐỘNG
 Trường là của chung, nếp các thầy đều tận tâm.
 Được công-chúng khen là trường ở chỗ thanh-tĩnh, xa các con đường ồn ào, học-sinh khỏi lạng trí.
 Chỉ có bồn-trường đã cấp 7 Học-Bổng cho học-sinh.
 Đã được tiếng là trường có kỷ-luật và thi đặng rất nhiều.
 Đã có nhiều nhà trợ từ từ, gần trường cho học-sinh.
 Các GIÁO VIÊN : Nhiệm kinh nghiệm, không khi nào thay đổi giữa năm học và toàn có bằng : Cao-dẳng sư-phạm, Cử-tử, Cao-dẳng Tiểu-học và Sư-phạm ở Huế : các ông : Trần-Đình-Bàn, Tôn-quang-Philé, Hoàng-Tùng, Bùi-Ái, Đắc-đạt-Anh, Nguyễn-Đức-Nguyễn-Hồ-Huyền, Hồ-Liêm, Nguyễn-Đoan-Thâm, Trần-hữu-Liêm, Lê-trọng-Bội, Ngô-hữu-Tên...
 Có đến xem Thuận-Hóa mọi thầy trường ở chỗ rất thanh-tĩnh và cách tổ-chức đã thật hoàn toàn

DRAGEES Mèdi
 ANTIBLÉNNORRHOÏQUE
 PHARMACIE PHAM-DOAN-DIEM TOVRANI
 Có trữ bán tại Pharmacie de Huế 39 Rue Paul-Bert à Huế và các Hiệu thuốc Tây ở các tỉnh.

Mời về đĩa hát COLUMBIA
 điệu Huế, bán giá đặc-biệt rất rẻ :
 0\$60 - 0\$70 một đĩa
SOCOA - HUẾ
 Độc-quyền máy PHILIPS RADIO
 vô-tuyến-diện : PILOT

